

UBND TỈNH HÀ NAM
SỞ LAO ĐỘNG - TB VÀ XH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 533 /LĐTBXH- NCC
Vv giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
và nhân dân tỉnh Hà Nam với kỳ họp
thứ 9 Quốc hội khoá XIII.

Hà Nam, ngày 26 tháng 5 năm 2015

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Ngày 20/5/2015 sở Lao động Thương binh và Xã hội nhận được công văn số 915/UBND-KTTH ngày 19/5/2015 của UBND tỉnh Hà Nam về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tỉnh Hà Nam với kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIII.

Nội dung ý kiến, kiến nghị như sau:

1/ Cử tri trong tỉnh cho biết, khi có Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 về hỗ trợ kinh phí về nhà ở cho đối tượng NCC, có đối tượng nằm trong danh sách báo cáo do nhà dột, không đảm bảo an toàn mùa mưa bão sắp đến, do phong tục tập quán làm theo ngày tháng, tuổi tác đã tiến hành xây dựng trước ngày đoàn về thăm định 1-2 tháng hoặc vài ngày thì không được chấp nhận, gây bức xúc cho đối tượng. Có đối tượng làm nhà mái bằng đã lâu nhưng bị nứt, mái thấm dột phải tháo dỡ hoặc khắc phục sửa chữa rất nhiều tiền nhưng không được hỗ trợ vì không đủ tiêu chí. Cử tri đề nghị tỉnh quan tâm giải quyết để những đối tượng trên không bị thiệt thòi.

2/ Cử tri huyện Duy Tiên đề nghị tỉnh xử lý nghiêm những vi phạm môi trường của doanh nghiệp, bảo hộ lao động cho người lao động, khám sức khỏe định kỳ cho công nhân có nguy cơ nhiễm độc cao, khi tiếp xúc với chì và các loại chất độc hại trong doanh nghiệp.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin giải trình như sau:

Câu hỏi 1:

- Về quy định hỗ trợ nhà ở cho người có công: Theo quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là QĐ 22), việc cải thiện về nhà ở cho đối tượng người có công được huy động từ nhiều nguồn lực, Nhà nước **chỉ hỗ trợ** một phần mức 40 triệu đ/hộ cho việc xây mới và 20 triệu đ/hộ khi sửa chữa. Với các tiêu chí cụ thể về điều kiện được hỗ trợ và thứ tự hỗ trợ đối tượng NCC nào trước do UBND xã (Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ nhà ở của xã) căn cứ thực tế điều kiện nhà ở của người có công (mức độ không an toàn) để xét duyệt do đó đề nghị các cử tri có đề nghị với UBND xã, phường nơi cư trú để được xem xét hỗ trợ đúng với điều kiện nhà ở của mình và kế hoạch hỗ trợ của địa phương.

- Về thủ tục giải ngân: Theo quy định tại mục b) khoản 2 Điều 5 thông tư 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ xây dựng hướng dẫn thực hiện QĐ 22 quy định về thủ tục nghiệm thu làm cơ sở quyết toán quy định:

b) UBND cấp xã có trách nhiệm theo dõi, giám sát và giúp đỡ các hộ gia đình trong quá trình xây dựng, sửa chữa nhà ở; vận động các tổ chức, đoàn thể như Mặt trận Tổ quốc, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh giúp đỡ các hộ gia đình xây dựng nhà ở, tận dụng cao nhất khả năng huy động nguồn lực từ cộng đồng và hộ gia đình về nhân công, khai thác vật liệu tại chỗ như cát, đá, sỏi, gỗ... để giảm giá thành xây dựng; Khi hoàn thành xây dựng phần nền móng và khung - tường nhà ở thì phải lập Biên bản xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn và khi hoàn thiện toàn bộ nhà ở thì phải lập Biên bản xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở đưa vào sử dụng (theo mẫu quy định tại phụ lục số V và số VI ban hành kèm theo Thông tư này).

Do đó các hộ người có công trong diện được hỗ trợ về nhà ở phải kịp thời báo " Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ nhà ở " của xã, phường lập biên bản xác nhận khi thực hiện các giai đoạn thi công là điều cần thiết theo quy định của Nhà nước

Sở Lao động Thương binh và Xã hội xin ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri để báo cáo đến UBND tỉnh và sở Xây dựng xem xét chỉ đạo.

Câu hỏi 2:

Định kỳ hàng năm, Sở Lao động - TBXH đều phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để xây dựng Kế hoạch thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động trong đó có nội dung thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại một số cơ sở sản xuất kinh doanh trình UBND tỉnh phê duyệt.

Qua công tác thanh, kiểm tra định kỳ, đột xuất cho đến nay, đã phát hiện một số doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm các quy định, chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, chưa thực hiện việc khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động, mới chỉ dừng lại ở môi trường làm việc thông thoáng, ký kết hợp đồng lao động, trang bị những trang bị bảo hộ cơ bản như quần áo, găng tay, khẩu trang... một số doanh nghiệp chưa tổ chức huấn luyện ATVSLĐ hay phổ biến chính sách pháp luật về ATVSLĐ cho người lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, đo môi trường lao động còn mang tính hình thức (không lập hồ sơ VSLĐ doanh nghiệp) và chưa kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ... bên cạnh đó ý thức của người lao động chưa cao, không thường xuyên sử dụng bảo hộ lao động để phòng bệnh nghề nghiệp.

Từ đó Đoàn thanh, kiểm tra đã kịp thời hướng dẫn, kiến nghị các doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉnh chính sách pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định; đồng thời đề nghị UBND các huyện, thành phố tăng cường chức năng quản lý nhà nước về an toàn- vệ sinh lao động theo quy định, đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra để đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Đối với các doanh nghiệp qua công tác thanh, kiểm tra có phát hiện vi phạm pháp luật lao động (trong đó có vi phạm về an toàn - vệ sinh lao động) được cán bộ kiểm tra hoặc Đoàn thanh tra lập biên bản vi phạm hành chính sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ (gọi tắt là NĐ 95). Mức phạt vi phạm hành chính đều được quy

định cụ thể với từng hành vi vi phạm của doanh nghiệp, không thể tùy tiện áp dụng các mức không được quy định. Thẩm quyền ra quyết định xử phạt hành chính theo quy định tại các điều 36, 37 của ND 95 là chủ tịch UBND cấp xã, huyện, tỉnh và Thanh tra viên lao động hoặc Chánh thanh tra Sở LĐ-TB&XH, Chánh thanh tra Bộ LĐ-TB&XH.

Tuy nhiên chúng tôi cũng ghi nhận hiện tại chế tài xử phạt, mức xử phạt đối với các doanh nghiệp vi phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao động; vi phạm quy định về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Nghị định 95 của Chính Phủ còn chưa đủ sức răn đe nên công tác xử phạt hành chính chưa có tác dụng mạnh mẽ phòng ngừa việc tái diễn các vi phạm.

* Trân trọng tiếp thu ý kiến của cử tri huyện Duy Tiên, trong thời gian tới Ngành Lao động TBXH tích cực hơn nữa, phối hợp với các Sở; Ban; Ngành; đoàn thể của Tỉnh; UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, tăng cường công tác thanh kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Trên đây là ý kiến trả lời, giải trình của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIII.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Đoàn ĐB QH tỉnh Hà Nam
- Lãnh đạo Sở
- Lưu VT, NCC



Lê Văn Hồng